



**ประกาศ**  
**รายชื่อผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561**  
**สาขาบริการภาครัฐ รอบที่ 1**

ด้วยคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ ในการประชุม ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ได้พิจารณาผลงานที่สมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 สาขาบริการภาครัฐ มีมติเห็นชอบผลงานผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลฯ รอบที่ 1 จำนวน 100 ผลงาน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

**กลุ่มที่ 1 ผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับรางวัล “ระดับดีเด่น” จำนวน 32 ผลงาน**

ผลงานในกลุ่มที่ 1 จะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันผลงาน โดยการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2561 ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. จะดำเนินการนัดหมายกำหนดการตรวจประเมินอีกครั้ง ทั้งนี้ ผลการประเมินสามารถถูกปรับเป็นระดับดีหรือไม่ผ่าน หากในการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน พบว่าผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณารางวัลฯ

ที่	หน่วยงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ผลงาน
<b>ประเภทมาตรฐานการบริการ จำนวน 4 ผลงาน</b>			
1	กรมการขนส่งทางบก	ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS	โครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS”
2	กรมการขนส่งทางบก	สำนักวิศวกรรมยานยนต์	การควบคุม กำกับ ดูแลการตรวจสภาพรถด้วยศูนย์ควบคุมระบบตรวจสภาพรถ (Vehicle Inspection Control Center : VICC) *
3	กรมปศุสัตว์	สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	เนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ ok)
4	กรมวิชาการเกษตร	กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร	โครงการต้นแบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอากาศ
<b>ประเภทนวัตกรรมบริการ จำนวน 9 ผลงาน</b>			
1	กองบัญชาการกองทัพไทย	หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา	ถังกลเพิ่มแรงดันส่งน้ำระยะไกล

ที่	หน่วยงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ผลงาน
2	กรมบัญชีกลาง	กองการพัสดุภาครัฐ	ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร (electronic Government procurement : e-GP)
3	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	โรงพยาบาลสุรินทร์	โปรแกรม Thai COC เพื่อการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องอย่างไร้รอยต่อ
4	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	โรงพยาบาลเซกา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ	นวัตกรรมที่นอนลมป้องกันแผลกดทับจากถุงน้ำยาล้างไต
5	กรมการแพทย์	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี	การใช้เข็มผ่าตัดรักษาโรคนิ้วล็อกผ่านผิวหนังโดยใช้เครื่องอัลตราซาวด์นำ
6	กรมอนามัย	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ	ChOPA & ChiPA Game สู่เด็กไทยสูงดี สมส่วนแข็งแรง
7	กรมอนามัย	ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี	Program กำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (Manifest)
8	จังหวัดภูเก็ต	สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	การใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Internet of things) เพื่อบริการประชาชน
9	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ฝ่ายแผนและสารสนเทศ สำนักหอสมุด	ระบบติดตามถังขยะอัจฉริยะ Smart Trash Tracking System
<b>ประเภทพัฒนาการบริการ จำนวน 12 ผลงาน</b>			
1	สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ได้รับการเสนอชื่อโดยนายอภิชาต อภิชาตบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ)	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง	BCATIP ระนอง-เกาะสอง แสงสว่างแห่งอันดามัน ***
2	กรมประมง	กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง	โครงการระบบติดตามเรือประมง **
3	กรมปศุสัตว์	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน	ประชารัฐ-सानพลังน่านพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ
4	กรมพัฒนาที่ดิน	ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง (ศพล.) สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6	ชลวิถี : วิธีส่งน้ำบนดอย (Highland irrigation system)

ที่	หน่วยงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ผลงาน
5	กรมพัฒนาที่ดิน	สถานีพัฒนาที่ดิน นครราชสีมา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3	วังม่วง-ปราสาทใต้ หมู่บ้านต้นแบบพิชิตความยากจน
6	กรมการขนส่งทางบก	สำนักการขนส่งผู้โดยสาร	ระบบควบคุมการเดินทางโดยสารประจำทาง และแสดงผลข้อมูลการเดินทางอัตโนมัติภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร (Smart Bus Terminal)
7	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าคาและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองพลับ	กลไกประชารัฐเชิงรุกบุกถึงกันครัวลดโรคเรื้อรัง (PIRAB for Family health)
8	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	สำนักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว	คลินิกหมอครอบครัวเปลี่ยนระบบสุขภาพประเทศไทยอย่างยั่งยืน ***
9	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ได้รับการเสนอชื่อโดย นพ.สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ)	โรงพยาบาลระยอง	Smart ER ***
10	กรมควบคุมโรค	สำนักโรคติดต่อทั่วไป	การพัฒนาระบบคัดกรองด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง **
11	กรมอนามัย	กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี	ระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบบ่อทรายกรอง **
12	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	สายงานกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม	โครงการ ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA
<b>ประเภทการบริการที่เป็นเลิศ จำนวน 6 ผลงาน</b>			
1	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	3 คิด 4 รู้ สู่ความพอเพียง
2	กรมประมง	กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต	กระบวนการควบคุมเรือประมงต่างประเทศ ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (electronic Port State Measure : e-PSM) เพื่อบริการที่เป็นเลิศ
3	กรมปศุสัตว์	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	การบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

ที่	หน่วยงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ผลงาน
4	กรมพัฒนาที่ดิน	กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน	การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map)
5	กรมควบคุมโรค	สำนักวัณโรค	คืนคนสุขภาพดี สู่ชุมชน เพื่อทุกคนปลอดภัยจากวัณโรค
6	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	การบริหารจัดการน้ำของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมายเหตุ คณะอนุกรรมการฯ มีมติปรับปรุงประเภทรางวัลของผลงาน ดังนี้

- \* ปรับจากประเภทพัฒนาการบริการ เป็นประเภทมาตรฐานการบริการ
- \*\* ปรับจากประเภทนวัตกรรมการบริการ เป็นประเภทพัฒนาการบริการ
- \*\*\* ปรับจากประเภทการบริการที่เป็นเลิศ เป็นประเภทพัฒนาการบริการ

**กลุ่มที่ 2 ผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับรางวัล “ระดับดี” จำนวน 58 ผลงาน**

ผลงานในกลุ่มที่ 2 จะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันผลงานอีกครั้ง โดยทุกผลงานต้องจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ทางอีเมล [goodservice@opdc.go.th](mailto:goodservice@opdc.go.th) ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ใน 3 ประเด็น ได้แก่ (1) ผลการดำเนินงานที่ชัดเจนและวัดผลได้ (ควรแสดงตัววัดและผลการดำเนินการเป็นสถิติหรือตัวเลขให้ชัดเจน) (2) การขยายผลการดำเนินการหรือแผนในระยะต่อไป และ (3) การแสดงให้เห็นถึงความยั่งยืนของโครงการ ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 ทั้งนี้ ผลการประเมิน สามารถถูกปรับเป็นไม่ผ่าน หากพบว่าผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณารางวัลฯ หรือข้อมูลไม่เพียงพอต่อการพิจารณา

ที่	หน่วยงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ผลงาน
<b>ประเภทนวัตกรรมการบริการ 9 ผลงาน</b>			
1	กองทัพบก	โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า	โปรแกรมระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการฝึกของทหารกองประจำการ
2	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	โรงพยาบาลสิงห์บุรี	ฉลากกำบังรังสีต้นทุนต่ำสำหรับใช้ป้องกันอันตรายจากรังสี
3	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต	Horse Shoes Wheel Chair
4	กรมการแพทย์	โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้	นวัตกรรมเครื่อง Black light blue ในการแยกวินิจฉัยโรคเกลื้อน โรคกลากที่หนังศีรษะ และโรค Erythrasma
5	กรมควบคุมโรค	สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง	รูปแบบการจัดการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานคร



ที่	หน่วยงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ผลงาน
6	กรมอนามัย	ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ	ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูงเครื่องกรองน้ำครัวเรือนแบบทรายกรองช้า
7	จังหวัดชลบุรี	โรงพยาบาลชลบุรี	นวัตกรรมแห่งทศวรรษด้านการบริหารจัดการการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บและฉุกเฉินของประเทศไทย: Chonburi TEA unit
8	การประปาส่วนภูมิภาค	งานควบคุมคุณภาพน้ำ 3 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8	ชุดทดสอบค่าเหล็กในน้ำแบบภาคสนาม (QCR8-Iron Test Kit)
9	การประปาส่วนภูมิภาค	กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5	Mr. Robot ผู้ให้บริการข้อมูลรองรับ PWA 4.0
<b>ประเภทพัฒนาการบริการ จำนวน 49 ผลงาน</b>			
1	สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ได้รับการเสนอชื่อโดย นางสาวอรนุช ศรีนนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ)	สำนักงานปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลหัวนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ และรายได้ กิจกรรม "ส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์โดยการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์" ***
2	กองทัพบก	ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ	การก้าวข้ามขีดจำกัดในการดูแลรักษาโรคหัวใจ
3	กรมบัญชีกลาง	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	กำกับอย่างเข้าใจ คาดหวังได้ในบริการ (Regulator and Excellent Service Provider)
4	กรมกิจการเด็กและเยาวชน	สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี	การแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการด้วยระบบ ITs
5	กรมกิจการเด็กและเยาวชน	สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท	โครงการรู่กินน้ำ
6	กรมการข้าว	ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน	งานพัฒนาข้าวในพื้นที่โครงการจัดตั้งหมู่บ้าน ยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านดอยผักกูด
7	กรมปศุสัตว์	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร	การพัฒนาโคเนื้อคุณภาพอย่างเป็นระบบครบวงจร จังหวัดสกลนคร Sakon Nakhon Model
8	กรมพัฒนาที่ดิน	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11	ต้นแบบการจัดการดินและน้ำตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ที่	หน่วยงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ผลงาน
9	สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	สำนักกำหนดมาตรฐาน	กระบวนการพัฒนาเพื่อสร้างต้นแบบและยกระดับการผลิตข้าวสาร Q ครบวงจร จ.ศรีสะเกษ
10	กรมการขนส่งทางบก	สำนักการขนส่งผู้โดยสาร กลุ่มโครงข่ายเส้นทาง และเงื่อนไขการเดินทาง	การพัฒนากระบวนการขนส่งรถโดยสารสาธารณะเชื่อมต่อท่าอากาศยาน : โครงการนำร่อง “ขอนแก่นซีทีบัส”
11	กรมการขนส่งทางบก	สำนักงานขนส่งจังหวัด มุกดาหาร	I-Inspection Vehicle Mukdahan for prevent accidents
12	กรมการขนส่งทางบก	สำนักมาตรฐานงาน ทะเบียนและภาษีรถ	ก้าวใหม่อย่างมั่นใจ ก้าวไปด้วยกัน ***
13	กรมการค้าต่างประเทศ	กองความร่วมมือการค้า และการลงทุน	โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (Young Entrepreneur Network Development Program:YEN-D Program) **
14	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กองทะเบียนหลักประกัน ทางธุรกิจ	ระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ (e-secured)
15	กรมบังคับคดี	ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและการ สื่อสาร	การส่งคำเสนอซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์
16	กรมการจัดหางาน	กองพัฒนาระบบบริการ จัดหางาน	การพัฒนากระบวนการจัดหางานเพื่อคนไทย มีงานทำ
17	สำนักงานประกันสังคม	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	โครงการรับเงินสมทบมาตรา 40 นอกสถานที่ ด้วยระบบสารสนเทศ ผ่านระบบเครือข่าย เสมือน (Virtual Private Network) ***
18	สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ (ได้รับการเสนอชื่อโดย นายอรรถพล ตรีศร รอง ผู้ตรวจราชการ กระทรวงฯ)	สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 3	ศูนย์เรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ***
19	สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข	โรงพยาบาลปัตตานี	ลดเลือดออกในผู้ป่วยที่ใช้ยาแอสไพริน
20	สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรสงคราม	แม่กลองการ์นต์ จังหวัดสมุทรสงคราม **
21	สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข	โรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา	โครงการผ่าตัดตาต้อกระจก

ที่	หน่วยงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ผลงาน
22	สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข	โรงพยาบาลปัตตานี	ยั้บยั้งยาให้ได้ ก่อนไต่พัง
23	สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข	โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี	สัญญาณไฟ...สัญญาณใจใกล้ตัว
24	สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข (ได้รับการเสนอชื่อโดย น.พ.ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงฯ)	โรงพยาบาลร้อยเอ็ด	การพัฒนาภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมใน การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้ “กฎบัตรรอดตาวา” ***
25	สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข (ได้รับการเสนอชื่อโดย น.พ.ชาญวิทย์ ทระเทพ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงฯ)	สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8	การควบคุมโรคติดต่อเขตสุขภาพที่ 8 ด้วย ระบบสารสนเทศ ***
26	สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข (ได้รับการเสนอชื่อโดย นพ.เจษฎา ฉายคุณรัฐ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงฯ)	กลุ่มงานเวชปฏิบัติ ครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลกทพ จังหวัดพัทลุง	การป้องกัน ควบคุม โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง : การทำตามกรอบไม้ไขคำตบสุดท้ายของโรค ไม่ติดต่อเรื้อรัง เชื่อมโยง Long Term Care ต่อยอดสู่ การส่งเสริมอาชีพและรายได้ใน ครัวเรือน ***
27	กรมการแพทย์	OPD ศัลยกรรม โรงพยาบาลราชวิถี	OPD Sx 4.0 : Startup of Digital Hospital
28	กรมควบคุมโรค	สำนักโรคจากการ ประกอบอาชีพและ สิ่งแวดล้อม	การจัดการสุขภาพแบบองค์รวมโดยการมีส่วน ร่วมของสถานประกอบการ (Total Worker Health)
29	กรมควบคุมโรค	สำนักงานป้องกันควบคุม โรคที่ 12 จังหวัดสงขลา	การพัฒนาระบบบันทึกการตรวจสุขภาพ ยานพาหนะ เพื่อเฝ้าระวังควบคุมโรคติดต่อ สำหรับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
30	กรมสุขภาพจิต	สถาบันราชานุกูล	“ดูแลถึงบ้าน บริการทุกมิติ” สำหรับ ผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา
31	กรมสุขภาพจิต	โรงพยาบาลศรีธัญญา	การพัฒนางานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช ร่วมกับแนวคิดวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise:SE) เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ ผู้ป่วยจิตเวชที่ยั่งยืน

ที่	หน่วยงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ผลงาน
32	กรมสุขภาพจิต	โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา ราชนครินทร์	การพัฒนากระบวนการการดูแลต่อเนื่อง ผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังกลุ่มเสี่ยงในชุมชน ***
33	กรมอนามัย	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพ ในศูนย์การค้า
34	กรมอนามัย	ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี	PIRAB สร้างพันธมิตร มุ่งสู่ Smart kids R10
35	สำนักงาน คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2	การพัฒนาหน่วยงานต้นแบบขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในภาครัฐเพื่อยกระดับค่าคะแนนดัชนีรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย ***
36	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือคุ้มครองเด็กเชียงใหม่	ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก เชียงใหม่ (Children Advocacy Center, Chiang Mai Thailand)
37	จังหวัดราชบุรี	ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี	ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรีกับการสร้างเครือข่ายในการให้บริการประชาชน
38	กรุงเทพมหานคร	กองการพยาบาล สาธารณสุข สำนักอนามัย	นวัตกรรมระบบส่งต่อเพื่อการพยาบาล ต่อเนื่องที่บ้านดูแลโรงพยาบาล (Innovation in BMA Home Ward Referral System) **
39	กรุงเทพมหานคร	สำนักการแพทย์	โครงการกทม. สุขใจ สูงวัย ประคับประคอง (Bangkok Geriatric & Palliative Care Model)
40	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	คณะแพทยศาสตร์	จังหวัดหัวใจสัญจร
41	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	คณะพยาบาลศาสตร์	โครงการการขับเคลื่อนระบบและกลไกเพื่อสุขภาพของเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ
42	มหาวิทยาลัยนเรศวร	ภาควิชาจักษุวิทยา	เครือข่ายดวงตาเชิงรุกสำหรับผู้ป่วยภาคเหนือตอนล่าง
43	มหาวิทยาลัยมหิดล	คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี	Ramathibodi Rapid Response System (RRS): a strategy for improving patient safety. (ระบบตอบสนองเร่งด่วนรามาธิบดี: กลยุทธ์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของผู้ป่วย)
44	มหาวิทยาลัยมหิดล	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	โครงการพัฒนาระบบการให้บริการจิตเวชเด็ก และวัยรุ่นนอกรูปแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม
45	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	ศูนย์บริการวิชาการ	การบริการวิชาการเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรบุ๋มแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล **





ที่	หน่วยงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ผลงาน
46	สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร	ลดความแออัด สร้างความมั่นใจเครือข่ายบริการในกรุงเทพมหานคร
47	การประปาส่วนภูมิภาค	กองมาตรวัดน้ำ	ระบบจัดการมาตรวัดน้ำ **
48	การไฟฟ้านครหลวง	ฝ่ายบริหารงานกลางการไฟฟ้านครหลวงเขต สายงานบริการระบบจำหน่าย	บริการฉับไว ได้ใจผู้ประกอบการ
49	ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา	ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา	โครงการบูรณาการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อแก้ไข บำบัดฟื้นฟู เด็กและเยาวชน ในกระบวนการยุติธรรมในเขตพื้นที่ศาลจังหวัดบัวใหญ่ (บัวใหญ่โมเดล)

หมายเหตุ คณะอนุกรรมการฯ มีมติปรับปรุงประเภทรางวัลของผลงาน ดังนี้

\*\* ปรับจากประเภทนวัตกรรมการบริการ เป็นประเภทพัฒนาการบริการ

\*\*\* ปรับจากประเภทการบริการที่เป็นเลิศ เป็นประเภทพัฒนาการบริการ

กลุ่มที่ 3 ผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับรางวัลประเภทพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง (ไม่มีระดับ) จำนวน 11 ผลงาน

ผลงานในกลุ่มที่ 3 จะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันผลงานอีกครั้ง โดยการตรวจประเมินพื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็นการดำเนินการโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ ผลการประเมินสามารถถูกปรับเป็นไม่ผ่าน หากในการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน พบว่าผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณารางวัลฯ

ที่	หน่วยงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ผลงาน
1	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	การพัฒนาคุณภาพการบริการงานสอบบัญชีด้วย “ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์” (Enhancing Audit Service Quality With Electronic Working Papers)
2	กรมปศุสัตว์	สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ระบบจัดการสัตว์ปีกสู่มาตรฐานการส่งออกไทย

ที่	หน่วยงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ผลงาน
3	กรมวิชาการเกษตร	ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ สถาบันวิจัยพืชสวน	การจัดการความรู้สู่ทุเรียนคุณภาพชั้นเลิศ 4 ไร่ล้าน
4	กรมการขนส่ง ทางบก	สำนักงานขนส่งผู้โดยสาร	การใช้เทคโนโลยี (GPS) เพื่อการกำกับดูแลรถ โดยสารสาธารณะ
5	กรมการค้าภายใน	กองส่งเสริมการค้าสินค้า เกษตร 1	กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์จำหน่าย สินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) เพื่อรองรับ โครงการจัดหาตลาดให้เกษตรกรและการบริหาร จัดการข้าวแบบยั่งยืน จังหวัดกาญจนบุรี
6	กรมส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ	สำนักสารสนเทศและ การบริการการค้า ระหว่างประเทศ	การให้บริการ DITP Connect : Mobile Application ด้านการค้าระหว่างประเทศส่วน บุคคล
7	กรมควบคุมโรค	สำนักงานป้องกันควบคุม โรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี	พיתยารักษ์: บริการที่เข้าถึง เข้าใจ สู่การ พัฒนาการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
8	กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์	สถาบันชีววิทยาศาสตร์ ทางการแพทย์	การป้องกันผื่นแพ้ยารุนแรงชนิด Steven- Johnson Syndrome (SJS) และ Toxic Epidermal Necrolysis (TEN) จากยา Carbamazepine/Oxcarbazepine ด้วยการ ประเมินความเสี่ยงทางพันธุกรรมชนิด HLA- B**15:02
9	กรมสุขภาพจิต	กองยุทธศาสตร์และ แผนงาน	โครงการพัฒนาระบบ Data Center ผู้ป่วยจิต เวชของประเทศไทย
10	กรมสุขภาพจิต	สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์	การพัฒนาระบบสุขภาพจิตผู้ต้องขังในเรือนจำ
11	เทศบาลนครลำปาง	กองคลัง	การบริหารจัดการด้านจัดเก็บภาษีที่เป็นเลิศ

สำหรับการประกาศผลการพิจารณารางวัลฯ รอบสุดท้าย สำนักงาน ก.พ.ร. จะประกาศในเดือน  
สิงหาคม 2561

กองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม

สำนักงาน ก.พ.ร.

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561